

บริษัท หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์ จำกัด : 334 ซอยรามอินทรา 61 ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กทม. 10230

โทร. 02-945 9394, 088-564-2525, 099-283-4848 E-mail : norsorpor.online@gmail.com



หนังสือพิมพ์

รายสามวัน

ข่าวเด่นประจำวันหน้า 1

เกร็ดความรู้ภายในหน้า 2

ประกาศหน้า 2-4

หนังสือพิมพ์ธุรกิจโฆษณา ออนไลน์

<http://www.norsorpor-online.com> วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ปีที่ 14 ฉบับที่ 1520 ราคา 10.00 บาท

“ยุทธพงศ์” ข้องใจรัฐปล่อยมะกันนำเข้าวัคซีนให้ทูตไม่ผ่าน สธ.-พณ. แะนายกฯไม่รู้นำเข้ายังไงให้ปรึกษา

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม และรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทย แฉถึงกรณีขอลงมือวัคซีนของบริษัท ไฟเซอร์ ได้เข้ามาในประเทศไทยหรือยัง ว่า วัคซีนโควิดของบริษัท ไฟเซอร์ หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ สหรัฐอเมริกาได้ขึ้นแผนที่ประเทศที่ใช้วัคซีน ปรากฏแผนที่ประเทศไทยด้วย ต่อมามีการลบแผนที่ประเทศไทยออก ขณะเดียวกัน มีข่าวเรื่องการนำวัคซีนมาฉีดให้เจ้าหน้าที่ในสถานทูต แต่โรคระบาดโควิดเป็น โรคระบาดอยู่ในข้อบังคับตามกฎหมายไทยและสากล วัคซีนโควิดจัดหมวดหมู่เป็นสินค้าควบคุม ไม่สามารถใช้ออกสิทธิ์นำเข้าได้ และการนำเข้าวัคซีนจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการจัดหาวัคซีนที่มีปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธาน วัคซีนโควิดเป็นวัคซีนป้องกันโรคติดต่อ ซึ่งเป็นโรคระบาดต้องเป็นไปตามกฎหมายประเทศนั้นๆ กฎหมายไม่ได้กำหนดให้มีเอกสิทธิ์ทางการทูตคุ้มครอง การนำเข้าต้องแจ้งกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการคลังให้ทราบ สิ่งที่ตนและพรรคเพื่อไทยต้องการ คือ ต้องการให้มีการนำเข้าวัคซีนดีๆ เข้ามารักษาชีวิตคนไทยให้ได้มากที่สุด ไม่อยากเห็นตัวเลขผู้ติดเชื้อ และผู้เสียชีวิตที่เพิ่มขึ้นทุกวัน ขณะเดียวกัน ต้องยอมรับความจริงว่า โรงพยาบาลไม่พอรักษาผู้ป่วย

“การที่มามีเปิดเผยนำเข้าวัคซีนของทางสถานทูตอเมริกา ไม่ได้มีเจตนาจะให้ร้าย หรือเจตนาอื่นใด เพียงแต่เพราะอยากนำเสนอรัฐบาล และ พล.อ.ประยุทธ์ ว่า ถ้าไม่รู้จะนำเข้าวัคซีนอย่างไร สามารถไปขอคำแนะนำจากสถานทูตอเมริกาได้ ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ มีคนไทยได้ฉีดวัคซีนเพียง 1.8% ของประชากรทั้งประเทศ และหากจะฉีดให้ได้ 100 หรือ 200 ล้านโดส ภายในปีนี้ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ ประกาศจะต้องฉีดเฉลี่ยวันละ 4 แสนคน ขณะที่สถาบันบาราศนราดูร ซึ่งเป็นที่ฉีดวัคซีนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ คำนวณว่าวันหนึ่งฉีดวัคซีนได้เพียงประมาณ 1000 คนเท่านั้น อยากเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดโหนดไลน์ ออกมาเลยว่า คุณจะเริ่มฉีดที่ไหน เมื่อไหร่ ออกมาให้ประชาชนได้รับทราบเลย อย่าเพียงพูดลอยๆ” นายยุทธพงศ์ กล่าว

“ชวน” ยันเปิดประชุมสภาฯ นัดถกทุกฝ่ายรับมือโควิดเพราะมีกฎหมายสำคัญรออยู่ เห็นใจ ส.ส.กลัวโควิด

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้ากรณีการเปิดสมัยประชุมสภาฯ ว่า สักดาหัวหน้าตนจะนัดฝ่ายที่เกี่ยวข้องหารือถึงมาตรการป้องกันการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่รัฐสภา เพื่อเตรียมการเปิดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ วันที่ 22 พ.ค.นี้ ทั้งนี้ แนวทางการป้องกันเบื้องต้น ได้ขอให้ฝ่ายการเมืองและเจ้าหน้าที่สภาฯ ไปปรับการฉีดวัคซีนให้ทันก่อนการเปิดประชุมสภาฯ เนื่องจากสำรวจการฉีดวัคซีนของบุคลากรทางการแพทย์แล้วพบว่า ได้รับวัคซีนแล้ว 99% ดังนั้นหน่วยงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงจึงสามารถรับวัคซีนได้ และขอให้ทุกคนที่จะเข้ามายังรัฐสภาระมัดระวังตัวอย่างเข้มงวด ขณะที่จำนวนเจ้าหน้าที่สภาฯ ที่ติดเชื้อโควิด-19 จากรายงานไม่พบการติดเชื้อในพื้นที่ มีเพียงการรับเชื้อจากภายนอกพื้นที่ ซึ่งล่าสุดทราบว่าเจ้าหน้าที่ติดเชื้อเพราะติดเชื้อจากแพทย์ระหว่างไปตรวจหาเชื้อโควิด-19

“สภาฯ ต้องทำงานร่วมกับโควิด-19 จะปฏิเสธไม่ได้ ไม่ว่าจะยอดผู้ติดเชื้อจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง งานที่ต้องทำก็ยังคงเดินหน้าต่อไป เพราะมีกฎหมายสำคัญที่รอการพิจารณาอยู่ เช่น ร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2565 เพราะหากช้าจะเป็นปัญหาและส่งผลกระทบต่อคนทั้งประเทศ ทั้งนี้ ผมกำชับเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรว่าหากใครเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ไม่ต้องเข้ามาทำงานในรัฐสภา ดังนั้น จึงถือว่ายังสามารถควบคุมได้พอสมควร ก่อนหน้านั้นผมเคยคาดหวังกว่าจะควบคุมได้ 100% แต่ไม่รู้ว่าจะตลอดรอดฝั่งได้หรือไม่ เพราะในที่สุดเจ้าหน้าที่สภาฯ ก็มีการติดเชื้อมา” นายชวน กล่าว

“ชลน่าน” อัดศูนย์โควิด กทม.ของนายกฯ ล้มเหลว หลังตัวเลขผู้ป่วยยังพุ่งสูงไม่หยุด เหตุใช้ยุทธศาสตร์รวบอำนาจ

นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว ส.ส.น่าน พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังมีความน่าเป็นห่วงมากกว่า แม้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และ รมว.กลาโหม จะประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน โดยตั้งศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และ บริหารแบบซิงเกิลคอมมานด์ร่วมปีกมาแล้ว และต่อมาทราบว่ามีการระบาดในสถานบันเทิงทองหล่อในปลายเดือน มี.ค. แต่ยังไม่ยอมให้คนกลับภูมิลำเนาในช่วงสงกรานต์ และภายหลังประชาชนเดินทางกลับเข้ามาระบาดใหญ่ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล กระทั่งนายกฯ รวบอำนาจกฎหมาย 31 ฉบับจากรัฐมนตรี และตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์โควิด-19 กรุงเทพฯ และปริมณฑล ที่นายกฯ เป็นผู้อำนวยการศูนย์ แต่บัดนี้สถานการณ์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลยังไม่ดีขึ้น โดยตัวเลขในแต่ละวันมากเป็น 2 ใน 3 ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดจากทั่วประเทศ แตกต่างจากต่างจังหวัดที่ตัวเลขผู้ป่วยลดลงเนื่องจากการกระจายอำนาจให้แต่ละจังหวัดจัดการกันเอง มีผู้ว่าฯ และ สสจ.ผ่านระดับอำเภอ ตำบล และมี อสม.ที่มีความเข้มแข็ง ซึ่งแตกต่างจากกรุงเทพฯ ไม่มีกลไกทำงานเพราะมีการรวบอำนาจเอาไว้

“ในพื้นที่กรุงเทพฯ พล.อ.ประยุทธ์ได้ตั้งศูนย์ฯ ขึ้นมาดำเนินการรูปแบบเดิม และมอบอำนาจให้ฝ่ายความมั่นคงที่เป็นทหาร ไม่มีผู้เชี่ยวชาญในเรื่องสุขภาพ ที่ควรเป็นแพทย์เข้ามาจัดการ ถือเป็นยุทธศาสตร์ที่ผิดพลาด และซ้ำซ้อน โดยให้นายกฯ เป็นผู้สั่งการเหมือน ศบค.ชุดใหญ่ ที่วันนี้ผมมองว่ายิ่งรวบอำนาจจะยิ่งแย่ไปเรื่อยๆ ดังนั้นความผิดพลาดในพื้นที่กรุงเทพฯ นายกฯ จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบ จะทำมีน และ โยนความผิดพลาดให้ผู้อื่น และพี่น้องประชาชนอีกไม่ได้แล้ว” นพ.ชลน่าน กล่าว

มูมภายใน**การยกเว้นภาษีเงินได้**

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการสถานฝึกอบรมเพื่อพัฒนาฝีมือแรงงานของลูกจ้างของบริษัทฯ หรือของบริษัทฯ ในเครือเพียงอย่างเดียว โดยไม่ได้ประกอบกิจการอื่นจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามมาตรา 4 แห่งพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 284)

(กค 0706/3081 ลว. 29 มี.ค. 2547)

การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ กรณีลูกหนี้ขายที่ดินโดยติดภาระจำนองให้แก่ผู้อื่นซึ่งมิใช่เจ้าหนี้ที่เป็นสถาบันการเงิน ภาระจำนองที่ผู้ซื้อรับภาระไปดังกล่าว ผู้ขายจะต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้หรือรายรับจากการขายอสังหาริมทรัพย์ในการคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้ ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ด้วย ดังนั้นภาระจำนองที่ติดไปกับที่ดินดังกล่าวที่มีใช้จำนวนเงินที่ลูกหนี้ได้นำไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้สถาบันการเงินย่อมไม่ได้รับยกเว้นภาษีอากร ตามพระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ 418) พ.ศ. 2547 แต่อย่างไร

(กค 0706/6634 ลว. 14 ก.ค. 2547)

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ

พื้นที่ลงประกาศ